

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 7 มิถุนายน 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

เร่งสร้างสิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>กรุงเทพธุรกิจ กรมประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์คมชัดลึก</p>	<p><b>จัดซื้อยาในประเทศ</b></p> <p>-เสนอข่าว พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุม ครม. ได้เห็นชอบแนวทางการจัดซื้อยาในประเทศ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ผลิตที่มีศักยภาพ ซึ่งเป็นแนวทางในการลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศ ซึ่งยาหลายชนิดที่ผลิตในประเทศมีคุณสมบัติเทียบเท่ายาที่ผลิตจากต่างประเทศ และสามารถช่วยประหยัดงบประมาณได้ เนื่องจากยามีราคาต่ำกว่า ซึ่งในแต่ละปีประเทศไทยมีการจัดซื้อยา 1.5 แสนล้านบาท โดยเป็นยาที่นำเข้าจากต่างประเทศ 1.1 แสนล้านบาท และเป็นยาที่จัดซื้อในประเทศเพียง 4 หมื่นล้านบาท อย่างไรก็ตาม ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทาระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐฉบับใหม่ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 23 สิงหาคมนี้ ในระหว่างนี้ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อยาเวชภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ผลิตได้เองในประเทศ ที่ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. ให้ถือเป็นนโยบายในการจัดซื้อภาครัฐ และให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการโดยใช้วิธีกรณีพิเศษได้ อย่างน้อยร้อยละ 30 ของปริมาณความจำเป็นที่ต้องการใช้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังไปกำหนดแนวทางและกฎกระทรวงให้แล้วเสร็จก่อน พ.ร.บ.จะมีผลบังคับใช้ นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ยังได้สั่งการให้การจัดซื้อยาให้ซื้อตรงกับบริษัทผู้ผลิต แทนการซื้อผ่านตัวแทนจำหน่าย โดยมอบให้กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้พิจารณาว่าจะต้องซื้อจากตัวแทนใดบ้าง</p>
<p>มติชน เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ โพสต์ทูเดย์ สปริงนิวส์ เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์คมชัดลึก เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ</p>	<p><b>กรม.ป้องเยาวชนใช้ออนไลน์</b></p> <p>-เสนอข่าว พ.อ.อริสิทธิ์ ไชยนิวัตร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุม ครม. ว่า ครม.รับทราบร่างยุทธศาสตร์ส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ มีเป้าหมายเพื่อให้สังคมมีระบบและกลไกที่ชัดเจนในการขับเคลื่อน ส่งเสริม และปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนให้รู้เท่าทันและใช้สื่อออนไลน์อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1.การพัฒนากลไกเครือข่ายที่เป็นเอกภาพ มีประสิทธิภาพ 2.การจัดระบบปกป้องคุ้มครองและเยียวยาเด็กและเยาวชน รวมถึงควบคุมเนื้อหาสื่อออนไลน์ที่ไม่เหมาะสม 3.สร้างองค์ความรู้และการวิจัย เพื่อให้เกิดการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ 4.เสริมสร้างศักยภาพเด็กเยาวชน สร้างมาตรฐานจิตใจเพื่อส่งเสริม สนับสนุนบุคคล องค์กร ในการรู้เท่าทันสื่อ และ 5.สร้างความตระหนักสาธารณะ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการผลิตสื่อแบบปลอดภัยและสร้างสรรค์ นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขได้มีความเห็นเพิ่มเติม โดยต้องการให้มีการส่งเสริมและป้องกันการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของเด็กและเยาวชนจากการใช้สื่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งต้องการให้ศึกษาผลกระทบของสื่อที่มีผลต่อจิตวิทยาการพัฒนาของเด็กในทุกช่วงวัย โดยเฉพาะเรื่องสายตาและการได้ยิน</p>
<p>ไทยโพสต์ คอลัมน์ มติ ครม.</p>	<p><b>ยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ</b></p> <p>-เสนอข่าว ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560-2564 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ โดยมี 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 1.ป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ 2.สร้างความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ตามแนวทางประชารัฐ 3.สร้างความเข้มแข็งระบบบริหารจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และ 4.เสริมสร้างขีดความสามารถของประชาชน บุคลากรและภาคีเครือข่ายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้มีความรอบรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ</p>
<p>ประชาชาติธุรกิจ</p>	<p><b>ผลสำรวจสิ่งแวดล้อม.-สุขภาพเมืองทองอัครา</b></p> <p>- เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.ที่ผ่านมา กระทรวงอุตสาหกรรมได้ประชุม เพื่อสรุปความคืบหน้าการดำเนินการของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดำเนินกิจการเหมืองแร่ทองคำ ในพื้นที่ จ.พิจิตร พิชณุโลก และเพชรบูรณ์ ภายใต้คำสั่ง คสช.ตามมาตรา 44 หลังให้หยุดดำเนินงานส่วนของโรงโลหกรรมเมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2559 ซึ่งขณะนี้ยังคงอยู่ระหว่างการหารือกับทางบริษัท เพื่อให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหา ข้อขัดแย้ง ผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ จากการทำเหมืองแร่ทองคำของบริษัท อัคราฯ ให้คณะกรรมการย่อยด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งมี ดร.ปนัดดา ชิลวา รองผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เป็นประธานไปสำรวจพื้นที่รอบเหมือง สรุปว่าการสำรวจด้านสิ่งแวดล้อม "ไม่สามารถสรุปผลได้" เนื่องจากหลายหน่วยงานสำรวจบนพื้นฐานและมาตรฐานคนละแบบ จึงทำให้ผลที่ออกมาไม่มีมาตรฐานเดียวกัน</p> <p>สำหรับผลการสำรวจด้านสุขภาพของประชาชนรอบเหมือง ยังคงรอผลจากคณะอนุกรรมการด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากประธานลาออกจึงดำเนินการได้ช้า อย่างไรก็ตาม คณะทำงานชุดนี้ยังต้องเร่งตรวจวัดสุขภาพประชาชนรอบเหมืองอีกครั้ง โดยกำหนดใช้พื้นที่เปรียบเทียบ คือ อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก และ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับเหมืองแร่ที่พิศดารมากที่สุด เพื่อนำมาเทียบกับผลตรวจสุขภาพประชาชนรอบเหมืองอัคราฯ ซึ่งขณะนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขอยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR จากนั้นจะให้กระทรวงอุตสาหกรรมจ้างผู้เชี่ยวชาญดำเนินการต่อ โดยจะของบฯจากกองทุนประกันความเสี่ยง</p> <p>-ด้าน นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า วันที่ 12 มิ.ย. 2560 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้รับแต่งตั้งจากนายกรัฐมนตรีให้เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ (คนร.) ขึ้นครั้งแรก ซึ่งในการประชุมครั้งนี้จะหารือในภาพรวมของการจัดทำยุทธศาสตร์ นโยบายการจัดการแร่ทุกชนิดทั่วประเทศ ให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน</p>
แนวหน้า มติชน	<p><b>ความคืบหน้าคดีฆ่าหั่นศพ</b></p> <p>-เสนอข่าว จากคดีฆ่าหั่นศพ น.ส.วริศรา กลิ่นจ้อย หรือแอม อายุ 22 ปี แล้วนำไปฝังดิน สามารถรวบตัว 3 ผู้ต้องหาที่เหลือได้แล้ว จากนั้นมีภาพหลุด เจ้าหน้าที่ ตม.เชียงใหม่ ถ่ายรูปอย่างเปิดเผยกับผู้ต้องหา จนสังคมมองว่าไม่เหมาะสมนั้น</p> <p>- พล.ต.ต.ธนาศักรัต ฤทธิเดชไพบูลย์ รอง ผบช.ภ.4 เปิดเผยว่า เรื่องคดีตอนนี้ไม่มีอะไรแล้ว แต่ที่เป็นห่วงมาก ๆ คือไม่อยากให้สื่อนำเสนอไปมากกว่านี้ ไม่อยากให้สื่อให้ความสำคัญ เนื่องจากคดีนี้เป็นคดีที่ร้ายแรง อาจทำให้ประชาชน หรือเยาวชน เก็บเอาไปทำเป็นแบบอย่าง ซึ่งอาจจะเกิดเป็นสังคมเลียนแบบกัน จึงอยากให้เรื่องนี้เป็นเรื่องของการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้น</p> <p>ด้าน พญ.มธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผอ.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กล่าวว่า สังคมที่เกิดอาการนิยมนิยมชมชอบ 3 สาว ผู้ต้องหาในลักษณะแบบกลีบตาลปัตรแบบนี้ ส่วนหนึ่งเพราะสื่อให้ความสนใจ ให้ความบันเทิง ให้ความบันเทิงเป็นพิเศษ ประกอบกับมีการใช้โซเชียลมีเดียในการนำเสนอแบบรวดเร็วต่อเนื่อง ทำให้เรื่องนี้ขยายวงกว้าง อาจทำให้เยาวชนที่ไม่มีความรู้รอบด้านเข้าใจผิดคิดว่าเป็นไอดอล เป็นสิ่งที่ดี ทั้งที่ไม่ใช่ ต้องมีการปรับค่านิยมในเรื่องนี้ใหม่ ผู้ปกครองต้องอธิบาย อย่าเมินเฉยต่อเรื่องแบบนี้ เพราะนานวันเข้าจะเกิดความเข้าใจผิด ขณะเดียวกันสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวต้องเสนอแบบรอบด้าน ไม่ใช่จำกัดแค่อาชญากรรมและไม่ทำให้กลายเป็นเรื่องดราม่า ขณะที่ภาพความเป็นมิตรของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีต่อผู้ต้องหา ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สังคมเกิดความเข้าใจผิด ฉะนั้น ทุกฝ่ายต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กในสังคม</p> <p>ส่วนการตรวจปัสสาวะทั้ง 3 คน พบว่า เปรี้ยวและเอิร์น ไม่พบสารเสพติด โดยทั้งสองคนระบุว่า ไม่ได้เสพในช่วงที่ผ่านมา ขณะที่แฉ่ ผลการตรวจไม่ชัดเจน จึงสอบปากคำเพิ่มเติม ซึ่งแจ้งให้การว่าเสพสารเสพติดมาจากการมาได้ 5 วันแล้ว ทางเรือนจำจะดำเนินการสรุปผลให้ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น ตรวจเพื่อยืนยันอีกครั้ง นอกจากนี้ ทางเรือนจำเตรียมทำหนังสือประสานไปยัง รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ เป็นกรณีพิเศษในความร่วมมือนำจิตแพทย์เข้ามาสอบสวนประวัติเกี่ยวกับพฤติกรรม เนื่องจากว่าถือเป็นคดีผิดปกติ โดยผู้ต้องขังอาจจะมีพฤติกรรม ได้รับผลกระทบทางจิตใจตั้งแต่วัยเด็ก ซึ่งจากการติดตามข่าวทราบว่าเคยอยู่ในความรุนแรง เพื่อเข้ามาพูดคุย ประเมินสุขภาพจิตนำไปสู่การวางแผนการรักษา เยียวยา รวมทั้งการให้การดูแลที่เหมาะสม</p>
สยามรัฐ	<p><b>คลินิกหมอครอบครัว</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า สธ. ได้ปฏิรูประบบบริการปฐมภูมิ โดยยกระดับบริการเดิมจากศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง และ รพ.สต. เป็นคลินิกหมอครอบครัว จัดแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัวลงสู่ตำบล ทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพ เพิ่มเติมในทีมหมออนามัยเดิม ร่วมเป็นทีมหมอครอบครัว 1 ทีม ดูแลประชาชน 10,000 คน ให้บริการประชาชนทุกคน ทุกอย่าง ทุกที่ ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยี ปัจจุบัน มีคลินิกหมอครอบครัวแล้ว</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>596 ทีมทั่วประเทศ ครอบคลุมประชากร 6 ล้านคน และวางแผนจัดตั้งอีกปีละ 650 ทีม ครอบคลุมประชากรทั้ง 65 ล้านคนภายใน 10 ปี ผลที่ผ่านมาพบว่า ช่วยลดความแออัดในการใช้บริการที่โรงพยาบาลได้ถึง 60% ลดการรอคอยไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใหญ่ ลดค่าใช้จ่ายประชาชนและครอบครัวในการเดินทางและค่าเสียโอกาสในการหารายได้และอื่น ๆ ของตนเองและญาติ ได้มากถึง 1,655 บาทต่อคนต่อครั้ง ในระยะยาวประชาชนสามารถที่จะจัดการสุขภาพตนเองได้ ร่วมกับการดูแลของคลินิกหมอครอบครัว ได้รับการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และยังคงลดการป่วยในโรคที่สามารถป้องกันได้ ลดการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์ มติชนออนไลน์</p>	<p><b>กฎหมายอุ้มบุญ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ปัจจุบันมีคู่รักเพศเดียวกันต้องการมีลูก โดยอาศัยหญิงอื่นตั้งครรภ์แทน หรืออุ้มบุญ ซึ่งการกระทำดังกล่าว เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 ที่กำหนดให้การอุ้มบุญ จะต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ (กคทพ.) ซึ่งผู้ที่มีสิทธิ์ขออนุญาตจะต้องเป็นคู่สมรสชาวไทยที่จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย หากเป็นชาวไทยที่สมรสกับชาวต่างชาติ จะต้องจดทะเบียนสมรสมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ห้ามคู่สมรสซึ่งเป็นชาวต่างชาติทั้งคู่ หญิงโสด ชายโสด หรือคู่สมรสเพศเดียวกัน ห้ามทำการอุ้มบุญ หากฝ่าฝืนลักลอบอุ้มบุญ จะถูกลงโทษตามกฎหมาย</p> <p>ดังนั้น ขอให้ทุกฝ่ายนำหลักการ “8 ห้าม 3 มี 3 ขอ” ดังนี้ 8 ห้าม ได้แก่ 1.ห้ามเลือกเพศ 2.ห้ามซื้อ ขาย นำเข้า ส่งออก ไข่/อสุจิ/ตัวอ่อน 3.ห้ามรับจ้างตั้งท้อง 4.ห้ามโฆษณา 5.ห้ามโคลนนิ่ง 6.ห้ามมีคนกลาง 7.ห้ามคู่สมรสต่างชาติทั้งคู่ ชาย/หญิงโสด คู่รักเพศเดียวกัน และ8.ห้ามปฏิเสธการรับเด็กที่เกิดจากการตั้งครรภ์แทน 3 มี ได้แก่ 1.สถานพยาบาลมีการรับรองมาตรฐานตามกฎหมาย 2.มีแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ที่ได้รับการรับรองจากแพทยสภา และ3.มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน ส่วน 3 ขอ ได้แก่ 1.ขออนุญาตเปิดเป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการเทคโนโลยีฯ กับ สบส. 2.ขออนุญาตให้มีการตั้งครรภ์แทนจาก กคทพ. และ 3.ขออนุญาตให้มีการวิจัยตัวอ่อนที่เหลือใช้จากการบำบัดรักษาภาวะมีบุตรยากของสามีและภรรยาที่ขอบด้วยกฎหมายจาก กคทพ.ทุกครั้ง หากผู้ใดมีข้อสงสัย หรือปัญหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ฯ สามารถสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-193-7000 ต่อ 18418 หรือ 18419</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p><b>แผนป้องกันภัยสุขภาพระหว่างประเทศ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อม ดร.บุญหลาย พรหมศักดิ์ อธิบดีกรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข สปป.ลาว ร่วมหารือแผนปฏิบัติการด้านป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ระยะ 3 ปี ระหว่างปี 2560-2562 ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ ที่ได้ทำการลงนามข้อตกลง ด้านสาธารณสุข ไปเมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2559 เพื่อสร้างความร่วมมือด้านสุขภาพ เสริมสร้าง อำนวยความสะดวกในการประสานงานความร่วมมือด้านสาธารณสุขบนพื้นฐานความเท่าเทียมและผลประโยชน์ร่วมกัน</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p><b>ส่งเสริมการใช้เครื่องวัดความดันโลหิตอย่างถูกต้อง</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า จากกรณี ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้สุ่มทดสอบคุณภาพของเครื่องวัดความดันโลหิตแล้วพบว่าเครื่องวัดความดันโลหิตบางส่วนมีปัญหาเรื่องการใช้งาน โดยเฉพาะการรั่วของความดันในระบบจากอุปกรณ์ประกอบชำรุด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องวัดความดันโลหิตอย่างถูกต้อง โดยมีการบรรยายความรู้เรื่องโรคที่เกิดจากความดันโลหิตสูง และให้คำแนะนำในการดูแลหัวใจ ให้ความรู้ในการเลือกใช้ การดูแลรักษาเครื่องวัดความดันโลหิต และให้บริการตรวจสอบเครื่องวัดความดันโลหิตแก่กับประชาชน ระหว่างวันที่ 6-7 มิ.ย. 2560 โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย วันละ 100 เครื่อง เพื่อให้ผู้ใช้เครื่องวัดความดันโลหิตมีความมั่นใจในการใช้งาน</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p><b>อย.ปรับระบบขออนุญาตขึ้นทะเบียนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการ อย. นำคณะเจ้าหน้าที่ และสื่อมวลชนลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี เยี่ยมชมบริษัท ยูโรเปียนฟู้ด จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตอาหารประเภทขนมที่ได้คุณภาพมาตรฐาน GMP และ HACCP รวมทั้ง HALAL สามารถส่งขายได้กว่า 20 ประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ จากนโยบายของรัฐบาลสู่ยุค Thailand 4.0 อย. จึงได้ปรับระบบให้พร้อมต่อการบริการด้านการขออนุญาตด้วยการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในกระบวนการพิจารณา โดยนำร่องจากอาหารเสี่ยงต่ำ เช่น ขนมเค้ก คุกกี้สำเร็จรูปและขนมเยลลี่ และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสาระสำคัญ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>เป็นไปตามกฎหมาย ด้วยการยื่นผ่านระบบ E-submission ในปัจจุบัน และกำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาให้ครอบคลุมอาหารอื่น ๆ ต่อไป ซึ่งจะเกิดผลดีคือ ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมายื่นคำขอที่ อย. ไม่ต้องจองคิวล่วงหน้าหลายวัน สามารถยื่นคำขอได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ และไม่จำกัดจำนวนคำขอที่ยื่น</p>
เดลินิวส์	<p><b>ระดมทุนมอบโอกาสผู้ป่วยเด็ก</b></p> <p>-เสนอข่าว มูลนิธิโรงพยาบาลเด็กและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ร่วมกับ สำนักงาน กสทช. และผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคม เอไอเอส, ทรูมูฟ เอช และดีแทค สร้างสรรค์กิจกรรมระดมทุนเพื่อช่วยเหลือเด็กไทยให้ห่างไกลโรคร้าย และจัดซื้อเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ภายใต้โครงการ "ให้โอกาสความรัก ให้โอกาสชีวิต" เพื่อสนับสนุนการรักษาและบริการของสถาบันสุขภาพเด็ก โดยร่วมมือเปิดช่องทางให้ประชาชนร่วมบริจาคผ่านโทรศัพท์ *948*1415*100#กดโทรฯ ออก (บริจาคครั้งละ 100 บาท)</p>
โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ พินิจการเมือง	<p><b>สมัชชาสุขภาพไทย</b></p> <p>-เสนอบทความ โดยนพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขานุการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า ในเวทีประชุมสมัชชาใหญ่ประจำปี ครั้งที่ 70 ขององค์การอนามัยโลก ที่กรุงเจนีวา วันที่ 22-31 พ.ค. 2560 รวม.สธ. เป็นหัวหน้าทีมเข้าร่วมที่ประชุม ซึ่งได้แสดงได้แสดงบทบาทประเทศไทยเป็นผู้นำระบบสุขภาพโลก โดยผ่านการแสดงสุนทรพจน์ การลงนามความร่วมมือ และการประชุมภาคีร่วมสืบรายการ รวมทั้งได้ร่วมประกาศขับเคลื่อนสู่เป้าหมายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าทั่วโลก (UHC2030) อีกด้วย ไทยได้คำชื่นชมว่ามีคามก้าวหน้าที่เป็นตัวแบบในเรื่องหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ของ สปสช. เรื่องป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่ประสบความสำเร็จ (โรคเรื้อน โปลิโอ เอ็ดส์ SARS MERS ใช้หวัดนก) ของกระทรวงสาธารณสุข เรื่องสร้างเสริมสุขภาพที่มีกองทุน สสส.เป็นโมเดล รวมทั้งเรื่องขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และทศวรรษนโยบายห่วงใยสุขภาพ (HiAP) ที่มี สช.และสมัชชาสุขภาพเป็นตัวแบบ ส่วน สช.เองก็ได้ทำหน้าที่เป็นหัวหอกอยู่ในกลุ่ม 5 ประเทศที่ประกาศการขับเคลื่อน HiAP Global Network ภายใต้การสนับสนุนของ WHO อันประกอบด้วย ไทย ชูแดน ออสเตรเลีย แคนาดา และฟินแลนด์</p>
กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์คมชัดลึก	<p><b>มข.วิจัยฟ้าทะลายโจรฆ่าเซลล์มะเร็ง</b></p> <p>-เสนอข่าว มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาพบสารสำคัญในฟ้าทะลายโจรมีสรรพคุณฆ่าเซลล์มะเร็งปากมดลูกภายใน 48 ชั่วโมง และต้านไวรัสเชื้อเริม ล่าสุดพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ยาในรูปแบบครีม ที่ยังคงสรรพคุณทางยาของสารสกัดทั้งสองและสามารถปลดปล่อยตัวยาได้ผลดีที่สุด</p>
เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์ไทยรัฐ เว็บไซต์เชียงใหม่นิวส์	<p><b>เตือนระวังเห็ดเผาะ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ รอง ผอ.รพ.น่าน ออกมาเตือนประชาชน ชาวบ้าน โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ชอบรับประทานเห็ดเผาะหรือเห็ดถอบ โดย 3 ปี ย้อนหลังพบผู้ป่วยลำไส้อุดตัน ประมาณ 5-10 รายต่อปี เข้ารับการผ่าตัด ประมาณ 2 รายต่อปี หลังรับประทานหลาย ๆ ครั้ง ครั้งละมาก ๆ อาจทำให้มีปัญหาลำไส้อุดตันทำให้อาหารไม่ย่อย ลำไส้อุดตันได้ ในปี 2560 นี้ ที่ รพ.น่าน ได้พบผู้ป่วยลำไส้อุดตันจากการกินเห็ดเผาะหรือเห็ดถอบแล้ว 3 รายแล้ว ต้องรับไว้รักษาในโรงพยาบาล แต่โชคยังดีไม่ถึงขั้นต้องทำการผ่าตัด การกินเห็ดถอบแม้จะอร่อยแต่ก็มีข้อควรระวังในการกิน จึงขอแจ้งเตือนการรับประทานเห็ดถอบ (เห็ดเผาะ) ควรเคี้ยวให้ละเอียด เพราะหลังจากผ่าตัดพบว่า ในลำไส้ผู้ป่วยยังมีชิ้นส่วนของเห็ดที่รับประทานเข้าไปเป็นลูกและชิ้นใหญ่ จำนวนมาก ที่ไม่สามารถย่อยและทำให้ลำไส้เกิดอุดตันได้</p> <p>ส่วนกรณีที่มีชาวบ้าน จำนวน 4 คน เข้ารักษาตัวที่ รพ.น่าน หลังจากได้พากันเก็บเห็ดมาประกอบอาหาร ซึ่งมีลักษณะคล้ายเห็ดโคน และได้ทดลองว่าเป็นเห็ดพิษหรือไม่ โดยใช้วิธี นำเห็ดไปแช่น้ำ และนำข้าวสารใส่ลงไป หากข้าวเปลี่ยนเป็นสีม่วงหรือสีดำ แสดงว่าเป็นเห็ดที่มีพิษ แต่เมื่อทดลองทำแล้วพบว่าข้าวที่นำไปแช่กับเห็ดดังกล่าวนั้นไม่เปลี่ยนสี ทุกคนต่างมั่นใจว่า เป็นเห็ดที่สามารถรับประทานได้ จึงได้ประกอบอาหารรับประทานกัน นพ.พงศ์เทพกล่าวว่า เห็ดที่คนรับประทานเข้าไปนั้นมีลักษณะคล้ายเห็ดโคน ซึ่งทางคนไข้จะคิดว่ารับประทานได้ และนำไปทำการทดลองแบบวิธีสมัยก่อน ที่นำไปแช่กับข้าวสาร แล้วข้าวไม่เป็นสีดำ จึงทำให้มั่นใจว่าเห็ดที่เก็บมานั้นรับประทานได้ จึงได้นำมาประกอบอาหาร ที่จริงแล้ว การทดลองนี้ ไม่สามารถยืนยันได้ว่าเห็ดนั้นมีพิษหรือไม่ เนื่องจากเห็ดบางชนิด ก็ไม่ทำปฏิกิริยากับข้าวสาร ทางที่ดีหากไม่มั่นใจไม่ควรรับประทาน</p>
ไทยรัฐ	<p><b>โรคหัด</b></p> <p>-เสนอข่าว จากรายงานของ สคร.ที่12 ตั้งแต่ต้นปี จนถึง 30 เม.ย.นี้ ภาคใต้ตอนล่างและ จ.ตรัง พบผู้ป่วยโรคหัด 598 ราย เสียชีวิต 1 ราย จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ จ.ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ตามลำดับ จึงขอให้ผู้ปกครองนำบุตรหลานไปรับวัคซีนป้องกันโรคหัดให้ครบตามกำหนด 2 ครั้ง โดยจะเป็นวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด คางทูมและหัดเยอรมัน
กรมประชาสัมพันธ์	<b>ไขเลือดออก</b> -เสนอข่าว นพ.สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ นพ.สจ.สมุทรปราการ เตือนช่วงหน้าฝนระวังโรคไขเลือดออกกระบาด แนะนำวิธีการป้องกันโรคจากยุงลาย โดยใช้มาตรการ 3 เก็บ
มติชน	<b>ขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพ</b> -เสนอข่าว นายอาตุลย์ พรหมแสง ผอ.สพป.สตูล นำส่วนราชการ อปท. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพเพื่อวางแผนลดปัญหาและป้องกันไขเลือดออกในพื้นที่ของจังหวัดสตูล ที่ห้องประชุม สพป.สตูล เพื่อให้โรงเรียนเป็นส่วนสำคัญในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์และแก้ปัญหาไขเลือดออก
ไทยรัฐ	<b>ดูแลสุขภาพช่วงถือศีลอด</b> -เสนอข่าว นายสงกรานต์ โหมชุม นพ.สจ.ยะลา เปิดเผยว่า ช่วงเดือนแห่งการถือศีลอด ของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม อาจส่งผลต่อสุขภาพร่างกายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีโรคประจำตัว จึงควรปฏิบัติดังนี้ เมื่อละศีลอดแต่ละวัน ควรรับประทานอาหารที่ย่อยง่าย หรืออาหารที่เป็นของเหลว และรับประทานพอสมควร เพื่อป้องกันมิให้เกิดอาการท้องอืดหรือปวดมวนท้อง
กรมประชาสัมพันธ์	<b>รณรงค์งดดื่มสุรารวดยะหว่าง</b> -เสนอข่าว นายจรัลศักดิ์ ชัยฤทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้หน่วยงานต่างๆ สนับสนุนกิจกรรม “งดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง” ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา และกำหนดให้วันเข้าพรรษาของทุกปีเป็นวันงดสุราแห่งชาติ ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 9 ก.ค. 2560 กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560 ในวันที่ 4 ก.ค. 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลอีสต์วิลล์ โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดงานฯ เพื่อเป็นการรณรงค์ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงอันตรายและกระตุ้นให้ลด ละ เลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พร้อมทั้งสนับสนุนการจัดกิจกรรม “งดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง” ในช่วงเข้าพรรษา
เดลินิวส์	<b>ติวเข้มกู้ชีพ-กู้ภัย</b> -เสนอข่าว นายสันติ กามจนนิยม สสอ.เมืองระนอง เปิดการอบรมฟื้นฟูกู้ชีพกู้ภัย (FR) รุ่นที่ 1 ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายหน่วยปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัย (FR)ในพื้นที่อำเภอเมืองระนอง ให้ได้มาตรฐาน ที่ห้องประชุมมูลนิธิระนองสงเคราะห์ โดยมีหัวหน้ากู้ภัยมูลนิธิระนองสงเคราะห์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ชีพมูลนิธิระนองสงเคราะห์ ทั้งใหม่และเก่า จำนวน 40 คนเข้าร่วมอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายหน่วยปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัยในอำเภอเมืองระนองให้ได้มาตรฐาน และส่งเสริมให้หน่วย กู้ชีพกู้ภัยได้มีการส่งต่อผู้บาดเจ็บขณะเกิดเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนและเสียชีวิตในขณะเกิดเหตุในพื้นที่
มติชน	<b>วอนช่วยปลูกปลูกอวัยวะเพศชาย</b> -เสนอข่าว นางคุณัญญา เบญจมาศ อายุ 45 ปี อยู่ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก นำ ด.ช.ศิลา ยศปัญญา หรือน้องลูกหิน บุตรชายวัย 10 ปี มาวอนขอความช่วยเหลือ เนื่องจากบุตรชายเกิดมาด้วยความผิดปกติทางร่างกายคือมี 2 เพศตั้งแต่เกิด จากนั้นอายุ 2 ปีได้รับความช่วยเหลือนำไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลศิริราชเพื่อเลือกเพศชาย พร้อมกับปลูกถ่ายอวัยวะเพศมาโดยตลอด กระทั่งปัจจุบันการปลูกถ่ายอวัยวะเพศชายยังไม่สมบูรณ์ เนื่องจากต้องรอเวลาให้เซลล์ที่ปลูกถ่ายนั้น มีพัฒนาสร้างตนเอง และต้องผ่าตัดเสริมไปจนถึงอายุ 16 ปี แต่ในช่วงการรักษานั้นตนและครอบครัวไม่มีเงินที่ต้องจ่ายค่าส่วนเกินต่างๆ ซึ่งตนและลูกมีฐานะยากจน ต้องเดินทางพาลูกชายไปรักษาที่โรงพยาบาลศิริราชทุกปี ไม่มีเงินเหลืออยู่เลย ต้องนำบ้านไปจำนองจนใกล้จะถูกยึดเนื่องจากไม่มีเงินส่ง ทั้งนี้ ผู้ใจบุญที่ต้องการช่วยเหลือสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่ 09-4613-6486
เดลินิวส์	<b>ไวรัสชิกา</b> -เสนอข่าว กระทรวงสาธารณสุขของเครือรัฐเปอร์โตริโกของสหรัฐ แถลงว่า การระบาดของไวรัสชิกาที่ดำเนินมาตั้งแต่ปี 2559 ได้ยุติลงแล้ว หลังอัตราการติดเชื้อลดลงอย่างเห็นได้ชัด ขณะที่สำนักงานควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐ (ซีดีซี) ยังคงประกาศเตือนภัยสำหรับหญิงตั้งครรภ์

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน	<p><b>'หนังปลานิล' ช่วยเหลือไฟลวก</b></p> <p>-เสนอข่าว ทีมวิจัยด้านการแพทย์จากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐเซอารา ประเทศบราซิล วิจัยพบคุณสมบัติพิเศษของหนังปลานิล หรือปลาทิลapia ว่า สามารถช่วยเหลือเหยื่อที่ถูกไฟไหม้ หรือน้ำร้อนลวก จนสูญเสียผิวหนังได้ โดยมีคุณสมบัติรักษาความชุ่มชื้นและเปิดให้มีการถ่ายโอนคอลลาเจน สารโปรตีนที่ช่วยในการสมานแผล สร้างผิวหนังใหม่ได้ดี นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติต่อต้านการติดเชื้ออีกด้วย จากการทดลองใช้หนังปลานิลสามารถเร่งการสมานแผล ทำให้แผลไฟไหม้หายได้เร็วขึ้นหลายวัน นอกจากนี้ ยังลดปริมาณการใช้ยาแก้ปวด และครีมซัลฟาไดอะซีน ลงได้มากถึง 75 เปอร์เซ็นต์จากปริมาณเฉลี่ยที่ใช้กันอยู่แต่เดิมอีกด้วย ทีมวิจัยคาดหวังว่าผลการวิจัยครั้งนี้จะกระตุ้นให้เกิดการผลิตหนังปลานิลเพื่อการรักษาแผลไฟไหม้ออกมาในเชิงพาณิชย์ได้ในอนาคต</p>



fanmoph



pr\_moph



ministry\_of\_public\_health



moph channel



clubhealthch